



สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ ที่ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้มีความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทยรวมทั้งส่งเสริมระบบ STEM ศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กวัยเรียนให้คิดเป็นวิทยาศาสตร์ จะทำให้สามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจก้าวกระโดดเพื่อการพัฒนาลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิต เป็นทุนทางสังคมที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ itd จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD) โดยมีสถานะเป็นองค์การมหาชน ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทย องค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์กรระดับภูมิภาค ในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อส่งเสริมการค้า การพัฒนา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความตกลงที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี

จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรเป็นอย่างดี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้กำกับ การดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ขอชื่นชมยินดีและขอขอบคุณคณะกรรมการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความรัก ความสามัคคี และขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ